

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน

สำหรับผู้สมัครงานในตำแหน่งว่าง ผู้ควบคุมข้อมูลของคุณคือสำนักงานของ Herbalife Nutrition ในประเทศที่คุณสมัคร สามารถดูรายชื่อสำนักงานประจำประเทศต่าง ๆ ได้ที่: <https://www.herbalife.com/region-links/>

Herbalife Nutrition

เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่คุณระบุในใบสมัครนี้และเชื่อมโยงกับข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาบุคลากรของ Herbalife ดังนั้น Herbalife Nutrition จึงอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการคัดเลือกผู้สมัคร รวมถึงตัวอย่างเช่น การกำหนดและการดำเนินการสัมภาษณ์และการทดสอบ การประเมินและการประเมินผล และตามที่จำเป็นในกระบวนการสรรหาบุคลากร รวมถึงการว่าจ้างในขั้นสุดท้าย

โปรดเลือก:



ข้าพเจ้ายินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าสำหรับเฉพาะกระบวนการสรรหาบุคลากรที่ดำเนินการโดยสำนักงานที่ข้าพเจ้าได้สมัครและได้รับการพิจารณาในตำแหน่งงานอื่น ๆ ในประเทศอื่น ๆ ภายใน Herbalife Group หากข้อมูลประวัติของข้าพเจ้าเหมาะสมกับตำแหน่งงานดังกล่าว

Herbalife จะลบข้อมูลของคุณหลังจากที่ไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 1 ปี หากคุณตัดสินใจว่าไม่ต้องการให้เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป โปรดส่งอีเมลมาที่ privacy@herbalife.com สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของ Herbalife ที่ <http://www.herbalife.com/privacy-policy>

หากคุณต้องการได้รับการพิจารณาเฉพาะตำแหน่งที่คุณสมัครหรือต้องการให้ลบข้อมูลของคุณทันทีที่การสมัครไม่ประสบความสำเร็จ โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@herbalife.com

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เราทราบตามที่อยู่อีเมลด้านล่าง หากคุณเพิกถอนความยินยอม ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้เก็บรักษาไว้นานกว่านั้น

ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณอาจได้รับสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น สิทธิในการเข้าถึง การแก้ไข การจำกัด หรือการปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และความสามารถในการถ่ายโอนไปยังผู้ควบคุมรายอื่นและการลบ โปรดทราบว่าสิทธิเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดตามข้อกำหนดของกฎหมาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณและสิทธิ์ของคุณ ตลอดจนการขอให้ลบหรือบล็อกข้อมูล คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ privacy@herbalife.com

Herbalife Nutrition จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ในฐานะบริษัทระดับโลกที่ประกอบไปด้วยหลายบริษัทในหลายประเทศ Herbalife

จึงมีไชต์งานในต่างประเทศหลายแห่งและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในทั่วโลก บางครั้ง Herbalife อาจจะใช้บริการของบุคคลที่สามในการดำเนินงานในนามของ Herbalife คุณยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนและ/หรือเปิดเผยในขอบเขตที่จำเป็นต่อบริษัทใด ๆ ในเครือกลุ่มบริษัท Herbalife ตลอดจนบุคคลที่สามที่ดำเนินงานในนามของ Herbalife ซึ่งรวมไปถึงผู้ให้บริการและบุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล นอกจากนี้ คุณยังยอมรับว่าข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลภายนอกประเทศที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ Herbalife การถ่ายโอนดังกล่าวอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น การถ่ายโอนและ/หรือการเปิดเผยไปยังสหรัฐอเมริกา

รายละเอียดการติดต่อสำหรับผู้ควบคุมข้อมูลของคุณคือ:
บริษัท เฮอรับาไลฟ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
93/1 อาคารจีพีเอฟริทยู ทาวเวอร์ บี ห้องที่ 114/1 และ 212
ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330